

THÔNG BÁO

Kết luận của Quyền Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại cuộc họp nghe báo cáo rà soát hồ sơ thủ tục và công tác chuẩn bị làm việc với đoàn công tác của tỉnh về thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Tam Đảo

Ngày 19/6/2019, tại Phòng Họp số 1 tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp – Quyền Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới chủ trì hội nghị nghe báo cáo rà soát hồ sơ thủ tục và công tác chuẩn bị làm việc với đoàn công tác của tỉnh về thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Tam Đảo. Dự cuộc họp có các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện; Trưởng các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Chi cục Thống kê huyện, Trung tâm y tế huyện; Thành viên BCD phụ trách các xã: Trưởng các phòng, ban: Văn phòng HĐND và UBND, Kinh tế và Hạ tầng, Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động - TB&XH, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm văn hóa-TT-TT huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc sau khi nghe Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới (xã, huyện); việc rà soát hồ sơ thủ tục liên quan đến công nhận nông thôn mới của huyện. Ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, Đồng chí quyền Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

Trong thời gian vừa qua, huyện Tam Đảo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân dân: dành mọi nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm hiện nay các xã, trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới; các tiêu chí Huyện nông thôn cũng đã hoàn thiện, được các sở ngành phụ trách tiêu chí thẩm định, huyện đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị đoàn thẩm tra của tỉnh về thẩm định, đánh giá. Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và chuẩn bị chu đáo cho buổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh về thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Tam Đảo, BCD xây dựng nông thôn mới huyện, UBND huyện đề nghị:

1. Đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;

Trực tiếp chỉ đạo các thôn, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân tổ chức ra quân đồng loạt tổng vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, suối, ao, hồ, ruộng trên địa bàn tất cả các địa phương từ thứ 7 ngày 22/6/2019 đến thứ 2 ngày 24/6/2019. Có phương án

thu gom xử lý rác thải, không để tồn đọng, tràn ra các tuyến đường, địa bàn đông dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa các thôn.

Tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại tất cả các tuyến đường thuộc trách nhiệm của địa phương. Tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, treo cờ tổ quốc, chỉnh trang nhà văn hóa các thôn. Địa phương các xã cấm cờ hồng kỳ, treo băng zôn tại trụ sở cơ quan.

Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, có tủ để hồ sơ tại cơ quan, sắp xếp theo các tiêu chí đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các địa phương

Dành thời gian trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo các địa phương trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo phân công.

3. Thành viên Ban chỉ đạo là trưởng các phòng, ban cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện chịu trách nhiệm rà soát hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục các tiêu chí huyện nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách được giao và phân công. Gửi Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện trước ngày 22/6/2019.

Trực tiếp và cử cán bộ của đơn vị xuống các xã để kiểm tra thực tế, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tổ chức chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

4. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện

Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí theo phân công. Tổ chức tuyên truyền lưu động liên tục từ thứ 7 ngày 22/6/2019 đến thứ 2 ngày 24/6/2019 đến tất cả các xã trên địa bàn huyện về công tác xây dựng nông thôn mới, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới đặc biệt là việc ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, cơ quan, đơn vị.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Rà soát hoàn thiện các tiêu chí theo phân công. Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện (Mầm non, Tiểu học, THCS) thực hiện nghiêm túc việc trực trường trong dịp nghỉ hè, tổ chức sắp xếp lại bàn ghế các phòng học, dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên sư phạm nhà trường.

Nếu đoàn kiểm tra đến trường nào không bố trí trực, vệ sinh môi trường không đảm bảo, các phòng học lộn xộn, không ngăn nắp thì Hiệu trưởng trường đó và phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm.

6. Trung tâm Y tế huyện

Rà soát hoàn thiện các tiêu chí theo quy định tiêu chuẩn Nông thôn mới. Chỉ đạo Trạm Y tế các xã trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc việc trực, khám chữa bệnh,

chăm sóc sức khỏe nhân dân, dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên Trạm y tế, phòng chức năng, vườn thuốc nam theo quy định.

7. Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện

Đề nghị tháo dỡ ngay các băng zôn khẩu hiệu nội dung đã cũ, quá thời gian quy định như: Mừng Đảng mừng xuân, Chúc mừng năm mới...

Chịu trách nhiệm tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang, treo cờ tổ quốc, băng zôn hưởng ứng về nông thôn mới tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình.

8. Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Rà soát, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện phụ trách các tiêu chí hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan đến các tiêu chí huyện Nông thôn mới.

Bố trí tu dưỡng hồ sơ, sắp xếp hồ sơ các tiêu chí Huyện nông thôn mới đảm bảo đồng bộ, thống nhất, ngăn nắp, khoa học, gọn gàng, dễ kiểm soát, đối chiếu.

Đề xuất lộ trình, địa điểm dẫn Đoàn đi kiểm tra, thẩm định các địa phương trên địa bàn huyện.

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp, ma ket, eteket, và các điều kiện khác phục vụ các buổi làm việc, kiểm tra, thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trên đây là kết luận và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Quyền Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại cuộc họp nghe báo cáo rà soát hồ sơ thủ tục và công tác chuẩn bị làm việc với đoàn công tác của tỉnh về thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Tam Đảo. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các phòng chuyên môn, các cơ quan đơn vị và các xã biết nghiêm túc và khẩn trương triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Thành viên BCĐ XD NTM huyện;
- Các phòng, ban, cơ quan chuyên môn;
- Đảng ủy, UBND các xã trên địa bàn huyện;
- CPVP&CVVP liên quan;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÍNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Tuấn